



ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ เกิดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ อายุ ๗๒ ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งอื่น ๆ

ผลงานด้านวิชาการ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในด้านวิชาชีพสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยนำวิชาความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรม ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการศึกษา และใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น นำพบบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการก่อสร้างที่มีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใช้เทคโนโลยีก่อสร้าง Segmental External Post-Tensioned แบบ ๖ ช่องทางจราจรที่ยาวที่สุดในโลก และใช้คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง Precast Segmental Box Girder และเสารองรับ H-Column ที่สวยงาม ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัย และสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่ใช้เทคโนโลยีการชูดอุมงค์แบบ Pipe Roof ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟลอดแม่น้ำแห่งแรกของประเทศไทย และโครงการพัฒนาประเทศอีกหลายโครงการที่ได้นำมาพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนนำความรู้วิชาชีพในการลงทุนโครงการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำจึม ๒ การเจาะอุโมงค์ผันน้ำด้วยวิธีการเจาะระเบิดด้วยรถเจาะจัมโบ้ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ประกอบด้วยฝายทดน้ำ โรงไฟฟ้า ตลอดจนช่องทางเดินเรือ ช่องระบายตะกอนและทางปลาผ่านตามมาตรฐานสากลที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลงานด้านสังคม นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นอกจากจะเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวิชาชีพ ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินงานก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันอย่างต่อเนื่องในกองทุน TNI ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ รวมเป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท ในนามของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และให้ความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาสถาบันไปฝึกงานและสหกิจศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ในตำแหน่งผู้บริหารได้นำความรู้วิชาชีพ ความสามารถในด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ที่นำไปสู่ศักยภาพในการบริหารงานธุรกิจก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยการทำธุรกิจภายใต้หลักของการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และยังสร้างคุณูปการให้กับสถาบันอีกมากมาย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป